



Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ  
Văn phòng Tiếng Anh Khu vực  
Hà Nội, Việt Nam



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG  
Số: .....  
ĐẾN Ngày: 13/12/2023  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

Ngày 11 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng**

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam xin kính chào Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và xin trân trọng đề xuất với Quý Cơ quan việc hợp tác tập huấn về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh của Hải Phòng do một số giảng viên Tiếng Anh thuộc các trường đại học của Việt Nam, là cựu sinh Chương trình học bổng OPEN, thực hiện.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là một trong 25 văn phòng cấp khu vực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách các chương trình hỗ trợ dạy và học Tiếng Anh của Chính phủ Hoa Kỳ trên toàn cầu. Văn phòng Tiếng Anh Khu vực quản lý các chương trình Tiếng Anh do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chương trình học bổng OPEN là một chương trình toàn cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình này trao cơ hội cho giáo viên Việt Nam tham gia vào các khoá học trực tuyến trong 8 đến 10 tuần để nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi năm, có khoảng 60 giáo viên tiếng Anh các cấp từ Việt Nam được mời tham gia chương trình học bổng OPEN.

Các cựu sinh Chương trình OPEN chúng tôi giới thiệu tới thực hiện tập huấn tại Hải Phòng là những giảng viên tiếng Anh được công nhận bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về thành tích học tập xuất sắc trong khoá học OPEN, có những ý tưởng đổi mới trong giảng dạy, và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo giáo viên. Nhóm giảng viên này đã thực hiện rất thành công chương trình tập huấn mà chúng tôi đề xuất tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình, Quảng Trị trong năm qua, và nhận được phản hồi rất tích cực từ các giáo viên tham dự.

Chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại Hải Phòng xin được đề xuất cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 sáng – 12h00 trưa, Thứ Bảy, ngày 06/01/2024
2. **Nội dung tập huấn & đối tượng học viên:**



- Dạy ngữ pháp Tiếng Anh theo Hướng giao tiếp (*Teaching Grammar Communicatively*): dành cho giáo viên THPT (100-120 người, chia thành 03 lớp)
  - Thúc đẩy động lực học tập của học sinh (*Fostering Students Motivation and Engagement*): dành cho giáo viên THCS (100-120 người, chia thành 03 lớp)
  - Dạy Tiếng Anh cho Trẻ em (*Teaching English to Young Learners*): dành cho giáo viên tiểu học (70-80 người, chia thành 02 lớp)
3. **Giảng Viên:** Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn này danh sách tám (08) giảng viên Việt Nam sẽ tham gia chương trình tập huấn tại Hải Phòng.
4. **Địa điểm:** do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng bố trí
5. **Kinh phí đào tạo:** Toàn bộ chi phí của Giảng viên sẽ do Văn phòng Tiếng Anh Khu vực tài trợ và chi trả trực tiếp cho giảng viên. Văn phòng cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí địa điểm, và nước uống/ăn nhẹ giữa giờ cho học viên.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực tin tưởng rằng chương trình tập huấn với nhóm cựu sinh đã tham dự các chương trình tập huấn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ góp phần nâng cao năng lực giảng dạy Tiếng Anh của Hải Phòng, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực kính mong được Quý Cơ quan phối hợp và hỗ trợ thu xếp chương trình tập huấn của của nhóm cựu sinh Chương trình OPEN theo đề xuất nói trên. Người được RELO Việt Nam ủy quyền điều phối chương trình tập huấn tại Hải Phòng là cô Vũ Thanh Loan, Điều phối viên Chương trình Cựu sinh OPEN, ĐT: 091.736.7838, Email: [loanvt4@fe.edu.vn](mailto:loanvt4@fe.edu.vn). Nếu Quý Cơ quan cần trao đổi thêm về đề xuất hợp tác này, xin vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Hạnh, chuyên viên Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ qua Email [nguyentht4@state.gov](mailto:nguyentht4@state.gov) hoặc ĐT: 090-484-3303.

Xin trân trọng cảm ơn!







**Jerrold J. Frank**

Giám đốc





Văn phòng Tiếng Anh Khu vực



## Danh sách Giảng viên dự án OPEN OUTREACH

STT	Họ và tên	Ảnh chân dung	Bio
1	Nguyễn Thị Lan Hương	 <p style="font-size: small;">Việt Nam 越南本土文化与中国文化碰撞 Hà Nội, Việt Nam 河内 tháng 11 năm 2021 11月30日</p>	<p>Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh Hiện đang công tác tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội</p>
2	Nguyễn Thị Hồng Nhật		<p>TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật là Trưởng Khoa Tiếng Anh, nhà giáo và giảng viên môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Việt Nam. Cô tốt nghiệp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Queensland, Úc. Cô đã nhận được học bổng từ chính phủ Việt Nam, Úc và Hoa Kỳ để hoàn thành chương trình học đại học và sau đại học. Cô đã xuất bản các bài báo nghiên cứu trên các tạp chí trong nước và quốc tế, một cuốn sách và 5 giáo trình và bình duyệt cho các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín.</p>
3	Nguyễn Thủy Linh		<p>Cô Nguyễn Thủy Linh, 17 năm kinh nghiệm giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, giảng viên Trường Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên. Xây dựng chương trình bồi dưỡng và tham gia tập huấn trong các dự án của Đề án NNQG, Hội đồng Anh, Văn phòng RELO, các Sở GD. Thành viên các HĐ ra đề thi tiếng Anh QG, HĐ Thẩm định SGK QG, HĐ Chăm thi HSG QG, HĐ Thẩm định đặc tả đề thi và mà trận đề thi các cấp Trung học. Diễn giả trong nhiều hội thảo hội nghị quốc tế về giảng dạy tiếng Anh như TESOL International Convention, VietTESOL, CamTESOL.</p>
4	Tạ Thị Mai Hương		<p>Đơn vị công tác: DH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên NCS chuyên ngành Lý luận và PP giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội Thành viên Ban thư ký VietTESOL Association</p>



5	Trần Hương Quỳnh	 <p>Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh là trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành phương pháp dạy học tiếng Anh tại Đại học Monash năm 2016; thạc sĩ giáo dục học - chuyên ngành ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tại Đại học Monash, Úc, 2007. Có nhiều kinh nghiệm tập huấn, đào tạo giáo viên tiếng Anh tại các địa phương.</p>
6	Đỗ Thị Phương Mai	 <p>Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Mai hiện là trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh, Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hơn mười năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Đã tham gia đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên phổ thông ở các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hưng Yên, Yên Bái, Phú Thọ, Vinh Phúc...trong khuôn khổ đề án Ngoại Ngữ 2020. Thành viên nòng cốt nhóm Phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh (K12PD).</p>
7	Nguyễn Thị Bích Trâm	 <p>Nguyễn Thị Bích Trâm tốt nghiệp hạng Xuất sắc Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh tại ĐH Huddersfield, Anh Quốc. Trâm hiện tại đang giám đốc Hệ thống Anh ngữ trực tuyến Talkin English, đồng thời là phó ban thư ký VietESOL, phụ trách truyền thông. Năm 2021, được sự hỗ trợ của VietESOL, Trâm thành lập nhóm VietESOL Massive Open Online Courses (VMOOCs) – chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (tự học, có hỗ trợ) cho thành viên của VietESOL.</p>
8	Lương Quỳnh Trang	 <p>Thạc sĩ Lương Quỳnh Trang tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL- 2004) và Giáo dục (Education- 2010) tại trường Đại học Melbourne, Úc. Cô cũng là học viên của chương trình OPEN tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kì. Cô có 24 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên sư phạm và giáo viên tiếng Anh. Hiện cô là giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng là chủ biên, tác giả sách giáo khoa tiếng Anh dùng trong các trường phổ thông tại Việt Nam.</p>